

... mình có khả năng làm cho nàng
... mãn nhục cảm. Càng ngứa ngáy nàng
... cầu mong bạn gái ngứa cho nàng thỏa
... Đó là điểm chính tôi muốn nhấn mạnh.
... tình sự kiên nhẫn không vội đụng tới đâu
... vụ sẽ tạo ra nhu cầu cần được thỏa mãn trong
... khắp cơ thể của nàng, mà mạnh nhất là ở
... những bộ phận liên hệ đến tình dục. Sau vài
... phút mơn trớn, khi mà bạn biết nàng chờ
... đợi đã đủ (bạn sẽ biết chắc chắn vì chính
... nàng cho thấy những dấu hiệu không chờ
... đợi hơn được nữa), bạn chuẩn bị để thi hành
tiết mục chính. Trong trường hợp bạn đã
... hứng tình, nhưng dương vật chưa được cứng
... lắm, tôi sẽ chỉ cho bạn biết phải làm gì ở
... một chương sau. Tới đây tôi chỉ xin bạn nhớ
... một điều là dù cho dương vật của bạn đã
... cương cứng lên như thanh thép, bạn cũng
... ráng đợi, đừng vội tiến vào âm hộ của nàng.

3

TIẾT MỤC CHÍNH

Bây giờ bạn đã hứng tình, dương vật trong
trạng thái cương cứng. Và nàng cũng đang
hứng tình, muốn được thỏa mãn.

ĐỪNG VỘI TIẾN VÀO NÀNG

Bạn hãy cầm dương vật trong tay và khảy
nhẹ âm hạch của nàng bằng của quý của bạn.
Khảy thật nhẹ, rất nhẹ. Hãy đùa với âm hộ
của nàng bằng “thằng bé” của bạn. Đó là
cách gián tiếp bạn cho nàng biết là bạn có
thể tiến vào nàng, nhưng bạn chưa muốn.

Bạn sẽ vờ giận với nàng. Lý do bạn cần làm như vậy là để làm cho nàng thêm muốn được thỏa mãn, rồi nàng sẽ van xin bạn hãy tiến vào nàng. Bạn thật sự làm chủ tình hình, làm chủ chính bạn và người bạn yêu thương. Bạn sẽ vờ giận cho đến khi nàng thốt lời kêu van bạn làm cho nàng thỏa mãn.

Lúc nàng van xin sẽ đến, không lâu lắm đâu. Bạn cứ vờ âm hạch của nàng, càng đùa dai càng làm cho nàng thêm hứng tình. Cứ vờ âm hạch của nàng, nhẹ nhẹ và từ từ, bằng đầu “thằng bé” của bạn. Nàng sẽ nói bạn hãy để nó vô nàng. Bạn sẽ trả lời không, và tiếp tục chạm nhẹ vào âm hạch. Rồi nàng sẽ van xin, bạn cũng sẽ tiếp tục từ chối. Bạn cứ đùa với nàng, mặc dù nàng hết lời năn nỉ. Cứ để nàng năn nỉ, thêm chừng một phút nữa hay dài hơn. Nên nhớ là bạn chủ động. Bạn muốn làm gì thì làm với dương vật của bạn, và muốn kéo dài cuộc “hành hạ” nàng bao lâu cũng được.

Nàng mê lắm đó, vì nàng biết bạn hoàn toàn nắm chủ động “thằng bé” của bạn và cơ thể của nàng. Khi chưa biết làm tình “vờ

giỡn” như trên, bạn chỉ biết tiến vào nàng và “thụt” cho đến khi bắn tùm lum ra, rồi lăn ra ngủ. Trong trường hợp đó, bạn thật sự chưa làm chủ thân thể của bạn. Bạn không nắm vững tình hình.

Cho đến lúc bạn nghĩ là nàng đã thật sự hết lời năn nỉ, và bạn cho rằng đã tới giai đoạn để “nó” vào trong nàng. Chưa đâu. Hãy khoan tiến vào nàng.

Thật nhẹ nhàng bạn để đầu dương vật đụng môi âm hộ, đụng thật nhẹ thôi, rồi bạn rút ra. Xong bạn tiến vào nàng chừng một phân, thật chậm, rồi rút ra lại, cũng thật chậm. Đây là lúc nàng muốn điên lên vì thêm muốn, và thấy nàng như vậy sẽ kích thích bạn vô cùng. Nàng cũng rất thích “bị” kèm chế bởi bạn không cho nàng hoàn toàn thỏa mãn liền lập tức. Đây có thể là lần đầu tiên trong đời nàng có những khoái cảm rất khó tả, nhưng sướng vô cùng.

Nàng quá ư là cần bạn. Và bạn cần phải tự chủ, ráng làm chủ tình thế và giỡn với nàng thêm chút nữa.

Bây giờ bạn để cho dương vật tiến sâu vào

chùng hai phân (khoảng một đốt ngón tay), thật chậm rồi rút ra cũng chậm. Lặp lại lần nữa cũng như vậy. Rồi bạn tiến vào nàng sâu hơn một chút, chùng ba phân, và nhớ là thật chậm. Đừng để cho dương vật đi hết vào sâu trong nàng. Bạn chỉ làm như vậy khi mà nàng đang ở tột đỉnh của khoái lạc. Tiếp tục vờn với nàng; cho nàng thêm sướng, thêm khoái lạc. Càng lúc càng sâu dần vào nàng. Khi mà bạn vô gằn hết chiều dài của “thằng bé”, bạn đẩy vào và rút ra thêm vài lần, rất chậm rãi và êm đềm.

(Lý do mà tôi nhắc bạn đừng nên đẩy hết dương vật vào liền từ lúc đầu là vì nếu làm như vậy bạn sẽ đụng mạnh vào âm hạch của nàng, thay vì kích thích và đùa giỡn với nó như tôi đã chỉ dẫn trong các đoạn vừa qua, mà đùa giỡn là để đưa nàng lên từ từ, đến lúc nàng cần bạn tiến vào nàng thì mới mong thỏa mãn nỗi sự thèm khát.)

Bấy giờ bạn cũng cứ tiếp tục tiến vào rút ra từ từ, không đưa hẳn hết dương vật vào, và bạn sẽ thấy nàng càng lúc càng mê hơn, như đang bưng sóng trong một giấc mơ

khoái lạc tuyệt vời. Chính sự mê mê của nàng sẽ làm cho bạn cũng mê mê không kém, vì khi bạn vờn giỡn với nàng thì bạn cũng vờn giỡn với chính mình vậy. Bạn làm chủ tình tình, và cả hai người đều biết rõ điều này. Bạn càng giữ cho cuộc vui kéo dài bao nhiêu, thì khi đến tột đỉnh cả bạn và nàng càng sung sướng không ngờ với khoái cảm cực mạnh bấy nhiêu.

Vờn giỡn là một hình thức hành hạ ngọt ngào cho cả hai người. Chúng ta, gồm cả nam lẫn nữ, đều có chút bản tính bạo dâm trong người. Thành thử vờn giỡn sẽ thỏa mãn phần nào bản tính ấy, và khi chúng ta “đầu hàng” kẻ “hành hạ” chúng ta trong cuộc mây mưa, ta sẽ thấy sung sướng vô cùng, vì người mà ta chịu thua lại là người mà ta rất yêu thương. Đó là điểm tuyệt vời nhất khi chúng ta đến tột đỉnh yêu thương với người yêu.

(Nhân đây tôi xin trình bày một lối giao hoan rất mê hồn, hơi khó thực hiện, chỉ dùng lúc cả hai người sắp đến cực đỉnh sau khi vờn giỡn, “hành hạ” nhau như kể trên. Đó là như thế này: bạn biết chỉ còn vài giây nữa là cả hai đều “ra”, bạn ngừng động tác giao hợp ngay lập tức. Ngừng ngay. Và rồi sẽ tiếp tục lại vài giờ sau,

hay sáng hôm sau. Giữ lại đừng cho đến cùng cực đỉnh yêu đương sẽ gia tăng khoái cảm gấp ba, bốn lần khi bạn làm tình trở lại, đồng thời sự hứng tình sẽ kéo dài từ lúc bạn ngưng cho đến khi bạn trở lại làm tình. “Đoạn tái bút” giao hoan có thể tiếp tục bằng sự môn trớn, vờn giỡn mà bạn đã làm trong đoạn làm tình mở đầu. Và chỉ cần đụng nhẹ dương vật vào âm hạch, bạn sẽ khiến cho nàng phải hét lên, yêu cầu bạn tiến vào mau lẹ. Bạn cứ việc tiến vào nàng chậm chậm, từng phân một, cho nàng van xin thêm từng giây một. Và khi cả hai người cùng sướng ở cực đỉnh, sự khoái lạc sẽ nổ tung trong thân xác bạn, cho bạn những khoái cảm tình dục bạn chưa từng biết.

Thế nhưng muốn thực hiện kiểu làm tình kể trên, bạn cần có sức khoẻ. Người không khỏe mạnh không nên thử nghiệm làm gì. Ngoài ra bạn cũng cần phải biết tự chủ, không để cho sự hứng tình thúc đẩy bạn “cứ làm tới đại, cho sướng liền cái đã.” Trong Chương 7 tôi sẽ nói thêm về vấn đề này.)

Trở lại trường hợp bạn đưa nàng đến lúc nàng rên rỉ xin đầu hàng; nàng năn nỉ bạn cho nàng sướng tột đỉnh vì cơ thể nàng không còn chịu nổi nữa, cần phải được thỏa mãn hoàn toàn, thế nên bạn cứ tiến sâu hơn vào nàng một chút, rồi lại từ từ kéo ra, và cứ làm vậy cho đến khi cả thân thể nàng bừng cháy

lên trong khoái cảm tuyệt vời cực đỉnh. Bạn cố giữ động tác tiến vào rút ra trong khi nàng mê man sung sướng. Có thể nàng sẽ rên rỉ, la hét, nói năng lảm nhảm hay thở nặng nề. Thế nào chẳng nữa thì lúc này bạn biết nàng không giả sướng như trước đây. Bạn đã tặng nàng khoái cảm cực đỉnh, và đó không phải do sự tình cờ, diễn ra mà không có sự cố ý. Bạn đã cố tình môn trớn, vuốt ve thân thể nàng cho đến lúc nàng không chịu nổi nữa. Nàng hoàn toàn hiến dâng thể xác nàng cho bạn, để cho bạn làm chủ lấy nó. Lẽ đương nhiên là bằng thương yêu nàng đã làm như thế. Tuy nhiên, sự phản ứng của nàng đã tùy thuộc một phần không nhỏ vào đòi hỏi của thể xác. Thế nên nàng đã hoàn toàn mở rộng tâm hồn cũng như thể xác cho bạn.

Nếu có sức khoẻ, không mắc bệnh tật gì cả, bạn có thể cho nàng đạt được khoái cảm tột đỉnh nhiều lần. Sau lần đầu tiên, những đợt khoái cảm tiếp theo đến rất mau chóng và dễ dàng. Lẽ đương nhiên là bạn đừng sử dụng phương pháp hành quân “bùm bùm”, thế nhưng bạn cũng có thể mạnh bạo hơn một tí. Bạn sẽ thấy phản ứng của nàng, nếu

bạn giữ được cho khỏi xuất tinh và tiếp tục tiến vào nàng đều đặn. Thường thì trong một phút nàng sẽ đạt được khoái cảm từng đợt, miễn là bạn vẫn tiếp tục tiến lùi đều đặn. Phụ nữ có người có thể chỉ sướng hai lần là tối đa, lại có người có thể sướng trên năm lần.

Cũng có thể là bạn không giữ cho dương vật khỏi xuất tinh khi nàng sướng tột đỉnh. Nhìn thấy phụ nữ đang mê man ở cực đỉnh thường làm cho đàn ông cảm thấy kích thích ở cực độ. Bạn không nén được khi thấy nàng sướng, và bạn xuất tinh. Đó chắc chắn sẽ lần bạn sướng nhất đời, kể từ lúc biết làm tình. Bạn đã làm chủ được cơ thể của mình, và vờn giỡn để đưa cả hai người lên cao đến tận cùng cực, rồi cùng thỏa mãn trên đỉnh yêu đương.

Hy vọng là bạn có thể làm cho nàng sướng khoảng hai hay ba lần. Mà nếu chỉ có một lần cũng không sao. Lần tuyệt vời đó chắc chắn sẽ là lần nàng thỏa mãn vô cùng. Những lần gần nhau sau đó, bạn có thể thử cho nàng sướng nhiều lần hơn.

Sau khi mãn cuộc chăn gối, bạn sẽ thấy nàng có vẻ thoải mái hơn và thương mến bạn hơn. Chắc chắn là như vậy, vì bạn đã cho nàng những khoái cảm tuyệt thú mà nàng hằng mơ ước. Nàng sẽ không bao giờ quên lần giao hoan đó đâu. Và bạn cũng sẽ nhớ mãi lần ấy như nàng.

Cõi Thiên Thai <http://www.coithienthai.com>